



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๘๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	สำรวจเส้นทาง การท่องเที่ยว เกาะรัตนโกสินทร์	แนวหน้า, thethaipress, thansettakij, siamrath, nationthailand, prachachat, facebook.com, twitter.com	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ "ยลป้อมมหากาฬ ยามสายณ์ท์...ในวันดอกไม้บาน" ชมสวนดอกไม้ ท่ามกลางเสียงบรรเลงดนตรีในสวน และชมการละเล่น รีรีข้าวสาร ในลานสวนดอกไม้ ซึ่งสวนป้อมมหากาฬ เป็น ๑ ใน ๕ สวนสาธารณะของ กทม.ที่จะจัดเทศกาลชมดอกไม้ BMA Flora Festival ตลอดฤดูหนาวนี้ โดย กทม.ได้จัดทำทุ่งดอกไม้หลากสีสันภายในสวนป้อมมหากาฬ จำนวน ๑๐ ชนิด รวม ๕๗,๗๐๐ ต้น ประกอบด้วย บานชื่น สร้อยไก่ ดาวเรือง ดาวเรืองฝรั่งเศส คอสมอส แพงพวยเลียย แพงพวยฝรั่ง แว่ววีเชียร พิทูเนีย และกล้วยไม้หวาย มาปลูกเป็นสวนสวยงาม แปลงโฉมสวนป้อมมหากาฬเป็นสวนดอกไม้เต็มพื้นที่ ๔ ไร่ ๓๐๐ ตร.ว. ซึ่งทุ่งดอกไม้จะบานเป็นเวลาประมาณ ๔๕ วัน หรือบานจนถึงประมาณต้นเดือน ม.ค. ๖๔ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ลงเรือสำรวจเส้นทางล่องเรือท่องเที่ยว "ล่องนาวาชมไฟตระการ ณ โบราณสถานคลองโอ่งอ่าง" ชมไฟประดับตามแนวโบราณสถานคลองโอ่งอ่าง จากท่าเรือสะพานหันไปขึ้นท่าเรือสะพานดำรงสถิต เยี่ยมชม "ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง" ที่จัดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ปัจจุบันมีประชาชนไปเที่ยวชมสตรีทอาร์ต ชมกิจกรรมหลากหลาย และจับจ่ายอาหารสินค้าต่างๆ จำนวนมาก ล่าสุด ได้ปรับปรุงตรอกเปลี่ยวเป็น "ตรอกอาร์ต" วาดภาพเรื่องแสง ในภาพยนตร์ดังอวตาร เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุด นอกจากนี้ กทม.ได้จัดหาเรือคายัค เพื่อให้ประชาชนยืมฟรี พร้อมจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือตลอดกิจกรรมด้วย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ ช่วยลดพื้นที่เสี่ยง และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การ ท่อง เทียว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนมาเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ภายในสวนป้อมมหากาฬ และถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง</p>
๒	ความคืบหน้า เทศกาลชมดอกไม้	แนวหน้า, js๑๐๐, naewna, kapok,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า เทศกาลชมดอกไม้ BMA Flora Festival จะจัดในสวนสาธารณะของ กทม. ๕ แห่ง ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๖๓</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	BMA Flora Festival	chillpainai	<p>ไปจนถึงกลางปี ๖๔ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สวยงาม ทุ่งดอกไม้ตามต่างจังหวัด ได้มีทุ่งดอกไม้ที่จะแบ่งบานตามฤดูกาลให้เที่ยวชม เช็คอินถ่ายภาพสวยๆ และพักผ่อนในช่วงวันหยุด โดยจะเปิดตัวสวนแรกวันที่ ๒ ธ.ค.นี้ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร เป็นทุ่งดอกทานตะวัน กว่า ๓๐,๐๐๐ ต้น บนพื้นที่ ๔ ไร่ นอกจากถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวัน ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จัดในแนวคิด "ยิ้มรับทานตะวันมหัศจรรย์การเรียนรู้" (The Miracle of Learning & Smiling Sunflower) จากนั้นในวันที่ ๑๒ - ๓๑ ม.ค. ๖๔ มีเทศกาลชมดอกแพงพวย ที่สวนวนาภิรมย์ ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง, วันที่ ๑๐ - ๒๐ เม.ย. ๖๔ ชมดอกดาวกระจายที่สวนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร, เดือน มิ.ย. - ก.ค. ๖๔ มีเทศกาลชมดอกดาวเรือง ดาวกระจาย และมาร์กาเร็ต ที่สวนจตุจักร เขตจตุจักร และ เทศกาลชมดอกสร้อยไก่ หงอนไก่ และแพงพวย ระหว่างเดือน ก.ย. - ต.ค. ๖๔ ที่สวนลุมพินี เขตคลองเตย นอกจากนี้ เขตต่างๆ ยังได้ปลูกดอกไม้ให้บ้านรับฤดูหนาวเป็นจุดท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เช็คอิน</p>	<p>และพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสวนสาธารณะของ กทม. ทั้ง ๕ แห่ง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล โดยจะจัดสวนดอกไม้หมุนเวียนตามฤดูกาล ชมดอกไม้ BMA Flora Festival กระจายไปยังสวนสาธารณะของ กทม. ๕ แห่ง ตั้งแต่ปลายปี ๖๓ - ปี ๖๔</p>
๓	<p>เดินหน้าแก้ไข ปัญหาฝุ่น PM๒.๕ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เดลินิวส์, ข่าวสด, dailynews, khaosod</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ชะลอการออกข้อบังคับห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔ ว่า กทม.ยังไม่มีแผนออกคำสั่งใดๆ เพิ่มเติม เพราะเสนอแนวทางไปแล้ว แต่ตำรวจให้ชะลอมาตรการดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเน้นไปที่การตรวจจับควันดำแทน โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทั้งนี้ กทม.เตรียมพร้อมแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ปี ๖๔ โดยเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔ แบ่งเป็นระยะตามสถานการณ์ฝุ่นคือ มาตรการสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. นอกจากดำเนินการห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ยังเข้าไปกำกับดูแลสถานที่ก่อสร้าง บริการตรวจเช็คควันดำเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันดำ ล้างถนนกวาดซัน ตรวจตราไม่ให้เผาในที่โล่ง งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็ก ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น ๕๐ สำนักงานเขตและสวนสาธารณะ ๒๐ แห่งทั่วกรุง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงที่สุด</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ส่วนมาตรการสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๗๖ มคก./ลบ.ม. จะสั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า ๕-๗ วัน ปิดการเรียนการสอนครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ให้บุคลากรเลื่อนเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว การตรวจวัดควันทำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน และมาตรการระยะยาว ได้แก่ การปลูกป่าเป็นบัพเพอร์โซน การเร่งออกกฎกระทรวงให้รถยนต์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันทำวิ่งได้เท่านั้น</p> <p>- นอกจากนี้ ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยเตรียมแจกพัดลม กว่า ๑,๐๐๐ ตัว และแผ่นกรองอากาศให้แก่ศูนย์แรกรับก่อนวัยเรียนของ กทม. ๑,๐๐๐ ห้อง ๒๙๒ ศูนย์ และแจกจ่ายไปยังโรงเรียนเด็กเล็ก ในระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒,๕๐๐ ห้อง โดยติดตั้งห้องละ ๓ ตัว</p>		
๔	เชิญร่วมงานถนนคนเดิน “เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า” เขตลาดกระบัง	mgroonline, bangkokbiznews	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลัง เปิดงานถนนคนเดิน เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklao Walking Street) ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้เริ่มคลี่คลายลง อีกทั้งภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับ กทม. จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดิน โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กทม. โดย สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงจัดงาน ถนนคนเดิน เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklao Walking Street) ขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตลาดกระบัง การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้า กำหนดจัดระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย. ๖๓ และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๕ - ๖ ธ.ค. ๖๓ ภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่ร้านค้าให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนโดยรอบ ๓๗ ชุมชน จำนวนร้านค้ากว่า ๒๕๐ ร้านค้า จัดจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ๔ ภาค เสื้อผ้าเครื่องประดับ และของดีชุมชน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อาหาร สินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตลาดกระบัง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดกิจกรรมถนนคนเดินพื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักงานเขตลาดกระบัง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานถนนคนเดิน เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklao Walking Street) ในวันที่ ๕ - ๖ ธ.ค. ๖๓ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ร้านค้าจากโครงการออมสินยุวพัฒน์ ร้านค้ามืออาชีพ รวมถึงมีพื้นที่กิจกรรมการแสดงความสามารถของสมาชิกทุกช่วงวัยอีกด้วย		
๕	เปิดบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม	ข่าวสด, tna.mcot, mgronline, ejan, amarintv, fm๙๑bkk, thethaipress	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังจากคณะผู้บริหาร กทม. ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ว่า กทม. ได้พัฒนาการให้บริการดังกล่าวเป็นเส้นทางสีเขียว ด้วยการนำเรือพลังงานไฟฟ้า ๑๐๐ เฟอร์เซ็นต์ มาให้บริการแทนเรือเครื่องยนต์ดีเซล เดินเรือด้วยเสียงที่เบาและปลอดฝุ่นควัน ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นเรือไฟเบอร์กลาสรวม ๗ ลำ แต่ละลำมีหลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๑๒ แผง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับผู้โดยสารได้ ๓๐ ที่นั่ง/ลำ รวมถึงผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ ๑ คัน ความเร็วสูงสุดในการเดินทางอยู่ที่ ๑๐-๑๕ ก.ม./ชม. เรือกลับลำได้ ๓๖๐ องศา เพื่อลดปัญหาการกลับลำเรือในคลอง โดยมีศูนย์ควบคุมติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชนตลอดเส้นทาง ๕ ก.ม. ๑๑ ท่าเรือ ทั้งนี้ เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม เปิดให้บริการเดินเรือทุกวัน วันละ ๓๙ เที่ยว เรือออกทุก ๑๕ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	<u>ด้านบวก</u> - เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง “ล้อ ราง เรือ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม และความคืบหน้าการพิจารณา นำเรือไฟฟ้าให้บริการในเส้นทางอื่นเพิ่มเติม
๖	มอบนโยบาย ๕๐ เขตหาพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนชรา	ข่าวสด	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนชราว่า ปัจจุบัน กทม. มีบ้านพักคนชราบางแค ๒ เขตบางแค ให้บริการเป็นที่ พักพิงแก่ผู้สูงอายุซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวนกว่า ๑๓๐ คน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยมีห้องกายภาพ นักกายภาพ ทีมพี่เลี้ยง คอยดูแล ทีมแพทย์ซึ่งจะเข้ามาดูแลตรวจอาการเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีศาลาธรรมให้ผู้สูงอายุทำวัตรเช้า-เย็น และจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กทม. ได้วางแผนการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม โดยได้มอบนโยบายให้ ๕๐ สำนักงานเขตไปสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อสร้างดำเนินโครงการบ้านพักคนชราทั้งชายและหญิง และต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาล เพื่อสะดวกในการดูแลจัดบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพฯ กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรสูงอายุจำนวนกว่า ๙๐๐,๐๐๐ คน และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น กทม. จึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่ม	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนกรุงเทพฯ ด้วยการเตรียมแผนการสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม รองรับสังคมผู้สูงอายุ	- สำนักงานพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		
๗	ความคืบหน้าการปรับปรุงสวนลุมพินี	ข่าวสด, bltbangkok, mgronline, dailynews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงสวนลุมพินีว่า อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด เบื้องต้น แบ่งเป็น ๓ เฟส ซึ่งเฟสแรก กทม.จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนลุมพินีทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี ๖๕ เช่น งานระบบท่อและงานระบายน้ำใต้ดิน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเดิน-วิ่ง และอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมต่างๆ ส่วนเฟส ๒ พัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเฟส ๓ พัฒนาพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกชาวไทย ซึ่งมีผลงานออกแบบระดับโลกมาร่วมให้แนวคิดและออกแบบ จากนั้น จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ และภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลกที่สร้างสรรค์และทันสมัย และเพื่อเฉลิมฉลองสวนลุมพินีครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปี ๖๘	ด้านบวก - พัฒนาปรับปรุงสวนลุมพินีทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงสวนลุมพินี และผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วนที่มีต่อการปรับปรุงสวนลุมพินี
๘	ความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีทอง	tnnthailand, matichon, dailynews, twitter.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ ๑ (สถานีกรุงธนบุรี-สถานีสำนักงานเขตคลองสาน) ว่า ขณะนี้ไม่มีปัญหาติดขัด เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ ๑๖ ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ที่ กทม.ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๖๑ กำหนดอัตราค่าโดยสาร ๑๕ บาทตลอดสาย ปัจจุบันเป็นการดำเนินการระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑.๘๐ ก.ม. ประกอบด้วย สถานีกรุงธนบุรี (G๑) สถานีเจริญนคร (G๒) และสถานีคลองสาน (G๓) ทำให้ประชาชนในย่านฝั่งธนฯ มีทางเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานีคลองสาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน และสน.ปากคลองสาน โดยรถไฟฟ้าสายสีทองยังเชื่อมต่อการเดินทางระบบ ล้อ ราง เรือรองรับผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรี และเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงในอนาคต และยังเชื่อมการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย	ด้านบวก - เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง “ล้อ ราง เรือ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและความสะดวกให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๙	จัดงานสืบสาน ประเพณีแข่งเรือยาว คลองประเวศบุรีรมย์	thethaipress	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังพิธีปิดและมอบรางวัลการ แข่งขันเรือยาว งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ว่า กทม. โดยสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคเอกชน) และวัดกระทู้มเสื่อปลา กำหนดจัดงานประเพณี แข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ ครั้งที่ ๕ ณ วัดกระทู้มเสื่อปลา เขตประเวศ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ สายน้ำ รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้เห็น คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันพายเรือชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (๑) เรือพาย ขนาด ๗ ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๒ ทีม (๒) เรือพาย ขนาด ๑๒ ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ ทีม และ (๓) เรือมาด ขนาด ๑๒ ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ ทีม	<u>ด้านบวก</u> - สืบสานประเพณีวิถีชุมชนและ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ ด้วยการจัดงานสืบสาน ประเพณีแข่งเรือยาวคลอง ประเวศบุรีรมย์	- สำนักงานเขตลาดกระบัง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน สืบสานประเพณีแข่งเรือยาว คลองประเวศบุรีรมย์ ที่ กำหนดจัดเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์